

## Bài Học 3

\*13 Tháng 4 – 19 Tháng 4

# Một Đức Chúa Trời Công Bình Và Thánh Khiết (Sách Ô-sê)



**Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** *Giô-ên 1; Giô-ên 2:28, 29; Công vụ 2:1-21; Giô-ên 2:31, 32; Rô-ma 10:13; Ma-thi-ơ 10:28-31.*

**Câu Gốc:** “Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?” (Giô-ên 2:11).

**Tư Tưởng Quan Trọng:** Đức Chúa Trời có thể dùng những thời kỳ khó khăn để đưa dân Ngài trở về cùng Ngài và là cơ hội để giúp họ nhận thức được rằng họ cần phải cải cách đời sống thuộc linh của họ.

**T**rong thời của A-mốt và Ô-sê, có một trận dịch cào cào trải khắp đất và hạn hán có thể gần hủy diệt cả vương quốc miền nam là Giu-đa. Tiên tri Giô-ên thấy các điều kinh hoàng này là dấu của sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì Ngài muốn Giu-đa từ bỏ đường lối tội lỗi mà trở về cùng Chúa. Ông tả những con cào cào chẳng khác nào một đạo quân từ trời sai xuống để trừng phạt Y-sơ-ra-ên vì sự bội nghịch của họ.

Giô-ên nói tiên tri rằng ngày phán xét trong tương lai của Đức Chúa Trời còn kinh khủng hơn trận dịch châu chấu. Nhưng ngày đoán xét ấy cũng sẽ mang sự phước hạnh vô cùng cho những kẻ nào trung tín với Đức Giê-hô-va và vâng giữ các sự dạy dỗ của Ngài. Cho dầu sự đoán xét có nghiêm trọng đến mực nào, ấy cũng là cơ hội cứu rỗi cho nhiều người, là những ai đã mở lòng tìm kiếm Chúa.

## Một Tai Nạn Cho Toàn Quốc

Tiên tri Giô-ên sống trong thời đại người ta sinh sống phần lớn bằng nông nghiệp. Mất mùa vì sự phá hủy của dịch lệ là tổn hại đến nền kinh tế của toàn xứ. Từ thức ăn, rừng, bóng mát thấy đều chịu ảnh hưởng. Vùng Palestine trồng trọt không những chỉ ngũ cốc mà còn các hạt (dẻ, sồi, hạnh nhân, hạnh đào), những cây này phải trồng cả mười, hai mươi năm mới sinh quả và hạt. Vào thời ấy, mỗi khi chiến tranh, quân thù thường đốt rừng và tàn phá ruộng đồng vì đó là cách làm kẻ thù mình bị thiệt hại và không phục hồi nhanh chóng được.

**Phục truyền 28:38** giúp chúng ta hiểu điều gì đã xảy đến cho xứ Giu-đa?

---

Giô-ên tả bày cao cao bằng bốn cách (câu 4) để nói lên sự kinh khủng của trận dịch này. Ông cũng nói đến cảnh những sự mất mát của các mùa nho, hạt, và dầu ô-liu (Phục truyền 14:23; Phục truyền 18:4). Trong thời Kinh Thánh, sự bình an và thịnh vượng được biểu hiệu bởi hình ảnh ngồi dưới bóng mát của vườn nho mình hay dưới tàng cây vả. Nhưng tất cả các điều này đang bị đe dọa sẽ mất đi bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi mà người ta đã phạm.

Mùa gặt là lúc để liên hoan và vui mừng (Thi thiên 4:7; Ê-sai 9:3). Đất mà Y-sơ-ra-ên nhận lãnh là do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng vẫn là đất của Chúa. Y-sơ-ra-ên có bổn phận phải trung tín trong việc cai quản những gì Đức Chúa Trời ban cho họ, kể cả việc quản trị đất Ngài đã ban. Và hơn cả, họ có bổn phận phải thờ phượng và vâng phục Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho họ tất cả.

---

## Hãy Thổi Vang Tiếng Kèn

Khi những tai họa thiên nhiên đến, người ta thường có nhiều câu hỏi. Họ hỏi, “Tại sao Đức Chúa Trời để cho các tai họa này xảy đến?” “Tại sao có người sống sót, mà tại sao người khác thì phải chết?” “Có bài học nào chúng ta học được qua các tai họa này?” Tiên tri Giô-ên chắc chắn biết rằng trận dịch cào cào có thể giúp cho người ta hiểu được chương trình Đức Chúa Trời có cho vũ trụ. Trong đoạn 1, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Giô-ên so sánh giữa những tai họa đến với quốc gia và tình trạng thuộc linh của toàn nước. Cào cào đã ăn hết tất cả chẳng còn chi sót lại để làm của dâng cho Đức Giê-hô-va. Của dâng bằng lúa mạch và nước là một phần của nghi lễ hằng ngày trong đền thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:40; Dân số Ký 28:5-8). Thiếu của lễ dâng cho Đức Chúa Trời thật là một điều quá tàn mạt. Nhưng đó chỉ cho người ta thấy họ đã ở vào một tình trạng tội lỗi tệ hại.

**Giô-ên** muốn nói gì với dân Y-sơ-ra-ên trong Giô-ên 1:13-20? Hoàn cảnh này có thể áp dụng với họ lúc này. Nhưng lời kêu nài này thường thấy trong toàn Kinh Thánh, cả Cựu và Tân Ước đều hay nói đến như thế nào?

---

Giô-ên thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy kêu toàn dân cùng để một ngày kiêng ăn và cầu nguyện. Bằng cách này người ta có thể dò xét lòng mình, và bỏ con đường của tội lỗi mà trở về lại cùng Đức Chúa Trời. Sau đó họ có thể sẽ làm mới lại tấm lòng trông cậy vào tình yêu của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và cuối cùng, hoàn cảnh hoạn nạn này, biết chừng đâu lại là cơ hội để làm những kẻ tin Chúa có được một mối tương quan sâu đậm hơn với Đức Giê-hô-va là Chúa của họ.

Trong toàn Kinh Thánh, Đức Chúa Trời được diễn tả là Chúa của sự Tạo Thế. Ngài đã dựng nên thế gian, hỗ trợ nó, và dùng nó cho mục đích của Ngài. Trong thời kỳ tai vạ “thiên nhiên” đến, nhà tiên tri Giô-ên nói cùng dân sự rằng họ phải xé toang lòng họ chứ không phải là xé áo họ. Họ phải xé toang, mở lòng mình để tiếp nhận ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời.

**Những hoạn nạn có thể đến với đời chúng ta bằng nhiều cách. Khi tai vạ xảy đến, những lời Kinh Thánh nào mà chúng ta có thể nắm giữ để mang lại niềm hy vọng và sức mạnh? Các lời hứa nào thật ý nghĩa đối với bạn.**

---

## Ơn Của Thần Linh Đức Chúa Trời

**Đọc** Giô-ên 2:28, 29 và Công vụ 2:1-21. Phi-e-rơ đã giải thích lời tiên tri này của Giô-ên như thế nào?

---

---

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố rằng Đức Chúa Giê-su đã làm trọn lời hứa của Ngài. Đó là lời hứa đã được hứa qua lời tiên tri của Giô-ên rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ Thần Linh của Ngài trên hội thánh. Và sau khi ban Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều điều lạ thường xảy ra trong thiên nhiên, trên mặt đất hoặc trên trời.

Tiên tri Giô-ên nói rằng theo sau sự ăn năn là việc ơn Đức Thánh Linh sẽ đổ trên họ. Và điều này sẽ mang lại sự đổi mới. Thay vì tiêu diệt loài người, Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn ân phước cho họ.

Thần Linh Chúa sẽ tuôn đổ trên dân của Đức Chúa Trời. Đây là sự xúc dầu trên đầu những người đã được Chúa chọn đặt đi làm sứ mạng đặc biệt cho công việc Ngài. Thần Linh Chúa cũng là một ân tứ ban cho người nhận quyền năng đặt họ thực thi công việc cho Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:2-5; Các Quan Xét 6:34). Đây là lúc duy nhất Đức Thánh Linh sẽ làm việc cho toàn địa cầu. Chính đây là thời điểm của lịch sử mà sự cứu rỗi sẽ được mang đến cho bất cứ ai sẵn lòng tiếp nhận Đức Chúa Trời. Đây là hoàn tất điều mong mỏi của Môi-se rằng dân Chúa sẽ trở nên những tiên tri của Ngài và Đức Giê-hô-va sẽ đặt Thần Linh của Ngài trên họ (Dân số Ký 11:29).

**Những điều gì bạn có thể làm trong đời mình để làm cho bạn mở lòng đặt tiếp nhận ơn tứ Đức Thánh Linh đổ trên mình?**

---

---

## Truyền Giảng Danh Đức Chúa Trời

**Đối với** những tội nhân không tin, sự trở lại của Đấng Christ là điều họ sợ hãi; nhưng đối với các thánh nhân thì họ nghĩ gì về sự Chúa trở lại? Cho thấy sự khác biệt? Đọc Ê-sai 25:9; Giô-ên 2:32; Công vụ 2:21; và Rô-ma 10:13.

---

---

---

Trong Kinh Thánh, từ ngữ “kêu cầu danh Đức Giê-hô-va” có nghĩa là một người đi theo Chúa và chấp nhận lời giao ước của Ngài. Nhưng nó cũng có nghĩa là đi giảng hay làm chứng về danh Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là đi làm chứng cho người khác biết về Đức Chúa Giê-su và điều gì Ngài đã làm cho nhân loại. Áp-ra-ham đã xây các bàn thờ ở các nơi mình đi qua để làm chứng về danh Đức Chúa Trời trên vùng đất Ca-na-an (Sáng thế Ký 12:8). Đức Chúa Trời đã phán về sự thánh thiện và ân điển của Ngài cho Môi-se trên Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19; 34:5). Tác giả của các thi thiên kêu gọi giữ lòng trung tín và cảm tạ Đức Chúa Trời và kêu cầu danh Ngài bằng cách nói cho toàn các quốc gia biết về các việc Ngài đã làm (Thi thiên 105:1).

Bởi vậy, giảng về danh của Đức Giê-hô-va gồm ít nhất là hai điều căn bản: tức là làm sứ giả cho Chúa, và rao truyền cho toàn thế gian biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể và Ngài vẫn còn cầm quyền thế gian này.

**Bạn nghĩ gì về ý nghĩa của sự “kêu cầu danh Đức Giê-hô-va.” Bạn làm điều ấy bằng cách nào? Có gì xảy ra khi bạn làm điều ấy?**

---

---

---

# Nơi Ẩn Náu Trong Những Lúc Gian Truân

Nhiều người không tưởng tượng hoặc không hiểu được hình ảnh Kinh Thánh diễn tả về sự đoán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ một điều rằng sự gian ác và tội lỗi là những điều có thật, và quyền lực chúng cũng mạnh mẽ trong sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và tìm đủ mọi cách để hủy diệt mọi sự sống. Đức Chúa Trời là kẻ thù của ma quỷ. Đó là lý do vì sao những lời của Giô-ên kêu gọi chúng ta phải trung tín với Đức Chúa Trời hầu chúng ta được che chở và ẩn náu trong ngày phán xét.

**Ma-thi-ơ 10:28-31** giúp chúng ta hiểu được Đức Chúa Giê-su ban gì cho chúng ta, dầu trong thời kỳ gian truân?

---

Đức Giê-hô-va hỗ trợ những người nào giữ sự trung tín mình. Đức Chúa Trời có thể sẽ hủy diệt mặt địa cầu này (Giô-ên 3:1-15). Nhưng dân Ngài không cần phải hãi hùng những điều có thể xảy ra trong ngày phán xét bởi vì Ngài đã hứa Ngài sẽ che chở họ (câu 16). Ngài đã ban cho họ một lời hứa. Và Đức Chúa Trời là Đấng công chính, Ngài sẽ giữ lời và chẳng để các thánh nhân phải gặp sự sỉ nhục (Giô-ên 2:27).

Sách Giô-ên chấm dứt bằng khải tượng về một thế giới mới và sông nước tuôn tràn từ giữa Thành Giê-ru-sa-lem Mới. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời Vô Cùng đang ở giữa những người đã được tha tội (Giô-ên 3:18-11).

Sứ điệp của Giô-ên cho chúng ta thấy ba điều: (1) sống đời sống có Thánh Linh, (2) sống nếp sống của người tín đồ đầy đức tin, và (3) tìm cứu những ai chưa biết kêu cầu danh Đấng Cứu Thế. Khi chúng ta sống cách ấy là chúng ta đã chứng tỏ rằng mình đã chấp nhận lời hứa của Đấng Christ hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta.

**“Chúng ta phải biết tình trạng thật của mình. Bằng không chúng ta sẽ không thấy mình cần phải được Chúa tiếp trợ. Chúng ta phải hiểu hoàn cảnh hiểm nghèo của mình, bằng không chúng ta sẽ chẳng tìm cầu sự bảo trợ của Đấng Bảo Trợ. Chúng ta phải cảm thấu sự đau đớn của vết thương mình.”** – Phỏng trích Ellen G. White, *Christ’s Object Lessons*, trang 158. Làm sao bạn hiểu được “tình trạng thật sự” của mình? Sự đau đớn nào bạn đang gánh chịu? Bạn đã trải qua kinh nghiệm nương nhờ “sự nương náu” đã hứa ban qua Đấng Cứu Thế?

## Thứ Sáu \*19 Tháng 4

**Nghiên Cứu Bổ Túc:** “Để đi đến đời sống vĩnh cửu đòi hỏi chúng ta phải đi ra xa hơn một tôn giáo chỉ là những lời và hình thức mà không có chân lý trong ấy. Đức Chúa Trời muốn có sự phục hồi và thay đổi. Nhà thờ của Chúa phải là nơi chỉ giảng lời của Kinh Thánh, của Kinh Thánh mà thôi. Nhưng ngày nay người ta không muốn nghe Kinh Thánh và Kinh Thánh không còn quyền lực gì trên họ, kết quả là đời sống của các Cơ Đốc nhân bị yếu đuối phần thuộc linh. Nhiều bài giảng ngày nay, không mang lại sự cảnh tỉnh lương tâm và đem lại sự sống cho tâm hồn. Những người nghe các bài giảng không cảm thấy lòng họ nung nấu, “Ngài nói cùng chúng ta và cất nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” Lu-ca 24:32. Hãy để lời của Đức Chúa Trời nói với lòng người. Hãy để cho những kẻ chỉ nghe những sự dạy dỗ lầm lạc được nghe tiếng Ngài là tiếng của Đấng có thể làm mới lại tâm hồn để đưa đến sự sống vĩnh cửu.” – Phỏng trích bà Ellen G. White, *Prophets and Kings*, trang 626.

### Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Sứ điệp của Giô-ên quan trọng trong những phương diện nào đối với chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng?
- 2 Cố gắng đọc toàn sách Giô-ên một lần. Rồi trả lời câu hỏi sau đây: Sứ điệp của Giô-ên ảnh hưởng gì cho những người trong thời đại ông và cho chúng ta ngày nay?
- 3 Sách Giô-ên diễn tả các ơn phước tuôn đổ trên dân của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này có cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa ân phước của thế gian và ân phước thiêng liêng? Nếu có, xin cho biết.
- 4 Thế nào sự hiểu biết về cuộc đấu tranh thiện ác giữa Đấng Christ và Sa-tan giúp chúng ta hiểu được những hoạn nạn khổ đau mà chúng ta gặp trong thế giới ngày nay?